

Số: 169 /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày 18 tháng 5 năm 2020

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10- HĐND huyện khóa XX

Tiếp theo báo cáo số 2029/BC-UBND ngày 16/12/2019 của UBND huyện Tuần Giáo về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 và Báo cáo số 46/BC-UBND ngày 19/02/2020 của UBND huyện Tuần Giáo về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX; UBND huyện Báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX. Cụ thể như sau:

#### I. NỘI DUNG GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 10

1. Cử tri Bản Chua Lú xã Pú Nhung đề nghị: Hiện nay nước sinh hoạt của bản rất khó khăn, bản đã hợp đồng đơn vị khoan giếng cho bản 01 giếng sâu 117 m thì có nước, nguồn nước bơm liên tục không bị gián đoạn. Do điều kiện bản khó khăn, đề nghị huyện hỗ trợ đầu tư bể chứa nước, máy phát điện và riêng chi phí khoan giếng là 120 triệu đồng.

##### Kết quả thực hiện:

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp & PTNT đã phối hợp với Ban QLDA các công trình huyện, Công ty cổ phần tư vấn 11 thuộc Tổng Công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam (Công ty Het 11), UBND xã Pú Nhung tiến hành kiểm tra hiện trạng giếng khoan tại bản Chu Lú, tiến hành lấy mẫu nước tại thực địa gửi đơn vị tư vấn phân tích, hiện đang đợi kết quả phân tích mẫu nước của Công ty Het 11. Mặt khác, Ban QLDA các công trình huyện đang lên phương án khảo sát, đánh giá trữ lượng nước ngầm.

UBND huyện giao phòng Nông nghiệp và PTNT căn cứ kết quả phân tích mẫu nước, kết quả khảo sát, đánh giá trữ lượng nước tham mưu cho UBND huyện phương án hỗ trợ.

2. Cử tri xã Mùn Chung đề nghị: Trụ sở làm việc của xã đưa vào sử dụng từ năm 2011, nay đã xuống cấp, tường tróc và dột nhiều nơi, đề nghị được sửa chữa.

##### Kết quả thực hiện:

Ngày 19/2/2020, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban quản lý dự án các công trình và UBND xã Mùn Chung kiểm tra thực tế tại hiện trường và đánh giá hiện trạng. UBND huyện giao phòng Tài chính – Kế hoạch cân đối nguồn vốn và hoàn thiện các thủ tục để sửa chữa Trụ sở làm việc của xã Mùn Chung, đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

3. Cử tri thị trấn Tuần Giáo đề nghị: Đoạn đường lên dốc Đỏ cua, dốc, rất hạn chế tầm nhìn và thường xảy ra tai nạn. Đề nghị UBND huyện kiến nghị với đơn vị quản lý đường bộ nghiên cứu cải tạo đoạn đường này để hạn chế tai nạn.

**Kết quả thực hiện:**

UBND huyện cũng đã kiến nghị với đơn vị quản lý đường bộ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết do: tuyến đường này do Tổng cục đường bộ Việt Nam quản lý, qua khảo sát của đơn vị quản lý đường điểm ngã ba dốc Đỏ phải cải tạo rộng, đảm bảo kỹ thuật thì phải giải tỏa đất và một số công trình của các hộ gia đình tại vị trí mở rộng. Từ những lý do trên Tổng Cục đường bộ Việt Nam không bố trí nguồn vốn để thực hiện do vướng mặt bằng.

Ngày 11/5/2020, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh Tế và Hạ tầng làm việc Công ty quản lý đường bộ. Kết quả buổi làm việc Tổng công ty quản lý đường bộ cho biết tất cả các điểm đen đã và đang xử lý trên các tuyến Quốc lộ, chính quyền các địa phương đều phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Từ những lý do trên UBND huyện sẽ xem xét bố trí vốn giải phóng mặt bằng và tiếp tục kiến nghị Tổng Cục đường bộ Việt Nam đầu tư và cải tạo khu vực ngã ba dốc Đỏ nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại điểm đen này.

4. Cử tri bản Hua Sát xã Mường Khong đề nghị huyện chỉ đạo Phòng GD&ĐT mở lớp xóa mù chữ cho người dân tại bản (đầu năm các thầy cô tiểu học đã khảo sát có hơn 20 người dân đăng kí, đã hứa đầu tháng 10 sẽ mở lớp; xong tới nay cũng chưa mở lớp).

**Kết quả thực hiện:**

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo trường Tiểu học Khong Hin mở 01 lớp, 16 học viên. Thời gian mở lớp từ ngày 12/12/2019, dự kiến kết thúc chương trình trước 30/4/2020. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch, bệnh Covid-19, lớp học này đã tạm nghỉ học tập trung và sẽ đi học trở lại khi có văn bản hướng dẫn. Dự kiến kết thúc chương trình lớp học trong tháng 5/2020.

5. Cử tri bản Hua Sát xã Mường Khong đề nghị huyện làm nương Huổi Pha Phẳng khoảng 2km. Nếu có nước sẽ mở rộng được 05 ha đất ruộng (do dưới tán rừng đất không canh tác được, đất canh tác ngày càng thiếu).

**Kết quả thực hiện:**

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Mường Khong phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức khảo sát thực tế. Do kinh phí làm nương lớn trong khi diện tích tưới lại nhỏ (0,5 ha) UBND huyện giao UBND xã Mường Khong phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, thực hiện mô hình trồng cây ăn quả để nâng cao hiệu quả kinh tế.

**II. NỘI DUNG GIẢI QUYẾT Ý KIẾN CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 10**

1. Cử tri khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo kiến nghị: Từ khi Nhà nước làm đường quốc lộ qua khối thì hệ thống đường nước sinh hoạt bị phá đi, đến nay nhân dân trong khối thiếu nước sinh hoạt. Đề nghị huyện kiểm tra và có phương án sửa chữa để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong khối.

2. *Cử tri khối Huổi Củ, thị trấn Tuần Giáo đề nghị các cơ quan chức năng cấp trên có phương án và biện pháp cấp nước sinh hoạt cho nhân dân khối Huổi Củ, hiện nhân dân trong khối không đủ nước sinh hoạt hàng ngày.*

**Kết quả thực hiện:**

Ngày 13/02/2020, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND thị trấn Tuần Giáo và đại diện Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên tiến hành kiểm tra hiện trạng hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Tuần Giáo theo kiến nghị của cử tri như sau:

**\* Hiện trạng:**

Tại tổ 3 khối Sơn Thủy có 28 hộ, gần 100 nhân khẩu đã có mạng lưới cấp nước sinh hoạt của công trình cấp nước thị trấn Tuần Giáo. Tuyến ống nhánh cấp cho tổ 3 khối Sơn Thủy bị cắt đứt khi dự án nâng cấp QL 279 (tuyến tránh thị trấn) chạy qua từ đó đến nay người dân sử dụng nước giếng khoan, giếng đào và các nguồn nước nhỏ lẻ khác để sinh hoạt, hàng năm vào mùa khô tình trạng thiếu nước sinh hoạt có xảy ra nhưng ở mức độ ảnh hưởng không lớn. Nhưng mùa khô năm 2019-2020 nguồn nước ngầm và nước mặt đều ở mức cạn kiệt lên tình trạng thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện nói chung và tổ 3 khối Sơn Thủy nói riêng sử dụng các nguồn nước từ giếng khoan, giếng đào và các nguồn nước nhỏ lẻ khác đã bị ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Khối Huổi Củ hiện có 95 hộ và 337 nhân khẩu đang sử dụng 02 nguồn nước: 78 hộ sử dụng nguồn nước công trình nước sinh hoạt thị trấn cũ và 17 hộ sử dụng công trình cấp nước thị trấn. Nguồn nước mặt tại vị trí đập thu nước đầu mỗi công trình nước sinh hoạt thị trấn cũ bị cạn kiệt, tình trạng người dân bản Sái xã Quài Cang tự ngăn dòng phía trên thượng lưu đập thu nước, dẫn nước về sử dụng riêng, nên nguồn nước hiện tại đập thu nước đầu mỗi công trình mất nước hoàn toàn, dẫn tới 78 hộ đang sử dụng nguồn nước của công trình bị thiếu nước sinh hoạt, người dân đã tự khắc phục bằng việc đầu tư giếng khoan, giếng đào nhưng vẫn không có đủ nước để sinh hoạt ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Hiện tại đã có 02 hộ khoan được giếng, các hộ khác khoan giếng nhưng không có nước. Vừa qua, trên địa bàn huyện đã có những đợt mưa lớn, kéo dài đã làm tăng lưu lượng đầu nguồn thu nước nên đã đảm bảo NSH cho các hộ dân.

**\* Phương án khắc phục**

**- Phương án khắc phục tạm thời**

Để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt trước mắt UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm có phương án trữ nước để sử dụng trong sinh hoạt như: Khoan, đào thêm giếng, sử dụng các phương tiện vận chuyển để cấp nước (trong trường hợp xảy ra thiếu nước nghiêm trọng). Để khắc phục triệt để trạng thiếu nước, đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên có kế hoạch xây dựng nguồn kinh phí, lập dự án đầu tư nâng cấp, sửa chữa, mở rộng mạng lưới cấp nước đảm bảo cấp đủ nước phục vụ sinh hoạt ổn định cho người dân.

**- Phương án khắc phục lâu dài**

Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên hiện nay đã và đang triển khai thực hiện dự án nâng cấp hệ thống cấp nước khu vực thị trấn và các bản lân cận xã Quài Cang, xã Quài Tở hiện có đường ống cấp 2, cấp 3 và đấu nối với đường ống cấp nước của công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn cũ (trong đó có nâng cấp đường ống cấp nước phục vụ cho khu vực dân cư thuộc khối Huổi Cù).

Riêng đối với các hộ dân thuộc tổ 3 khối Sơn Thủy chưa có đường ống cấp 2, cấp 3 từ trước (Lý do: từ năm 2015 việc chuyển giao quản lý khai thác công trình nước sạch thị trấn Tuần Giáo từ Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thủy lợi tỉnh Điện Biên sang Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên đã không có tuyến ống cấp nước cho tổ 3 khối Sơn Thủy nên khi Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên lập dự án nâng cấp hệ thống cấp nước khu vực thị trấn và các bản lân cận xã Quài Cang, xã Quài Tở chưa tính phương án xây dựng mới tuyến cấp nước cho khu vực tổ 3 khối Sơn Thủy do kinh phí đầu tư hạn hẹp). Sau khi Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên thực hiện thi công sửa chữa, nâng cấp các tuyến ống đã có từ trước xong, sẽ trực tiếp kiểm tra, xem xét việc đấu nối, mở thêm nhánh ống dẫn chia nước cho các hộ dân thuộc tổ 3 - Khối Sơn Thủy (phần kinh phí thực hiện thì do các hộ dân tổ 3 cùng đóng góp).

*3. Cử tri bản Hua Mức II, xã Pú Xi đề nghị: UBND huyện có ý kiến với Ban quản lý thủy điện Nậm Mức về nạo vét, vớt rác lòng hồ thủy điện. Vì hiện nay đoạn lòng hồ từ bản Hua Mức II đến bản Hua Mức III đang dôn ứ rất nhiều rác, gây ô nhiễm môi trường và khó khăn cho việc đi lại của thuyền, bè.*

**Kết quả thực hiện:**

Ngày 11/02/2020, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Pú Xi và Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mức tiến hành kiểm tra thực địa lòng hồ thủy điện Nậm Mức tại bản Hua Mức 3.

Ngày 17/02/2020, UBND huyện ban hành Văn bản số 176/UBND-TNMT yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mức thực hiện việc thu dọn rác tại lòng hồ thủy điện Nậm Mức.

Ngày 30/3/2020, UBND xã Pú Xi đã ban hành Văn bản số 06/CV-UBND về việc đôn đốc Công ty Thủy điện Nậm Mức thu dọn rác lòng hồ thủy điện Nậm Mức. Tuy nhiên vẫn chưa nhận được báo cáo bằng văn bản từ phía Công ty Thủy điện Nậm Mức. Qua kiểm tra, công tác thu dọn vẫn chưa được thực hiện, rác vẫn còn trên lòng hồ đoạn Hua Mức I – Hua Mức III.

UBND huyện giao UBND xã Pú Xi phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đôn đốc Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mức trong việc thu dọn lòng hồ thủy điện Nậm Mức, báo cáo kết quả về UBND huyện trước quý III năm 2020.

*4. Cử tri khối Đoàn Kết, thị trấn Tuần Giáo kiến nghị: Dự án nắn suối tái định cư thực hiện từ năm 2014 đến nay nhưng việc đền bù cho người dân chưa hoàn thành. Đề nghị huyện kiểm tra và trả tiền đền bù kịp thời cho người dân.*

**Kết quả thực hiện:**

UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án các công trình làm việc với các gia đình còn vướng mắc, phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ địa chính trình sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định.

UBND huyện giao Ban quản lý dự án các công trình tích cực làm việc với một số hộ gia đình còn vướng mắc để thống nhất số liệu đo đạc cụ thể. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước quý III năm 2020.

*5. Cử tri xã Quài Tở đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiệm thu công trình “Sửa chữa đường + Ngâm tràn liên hợp bản Có, bản Lạ, xã Quài Tở” (thi công năm 2016, hoàn thành năm 2018 đến nay chưa nghiệm thu).*

**Kết quả thực hiện:**

UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA các công trình liên lạc với nhà thầu để tiến hành hoàn thiện hồ sơ hoàn công, kiểm tra và bàn giao công trình. Tuy nhiên, đến nay Ban QLDA các công trình vẫn chưa liên hệ được với nhà thầu.

UBND huyện giao Ban QLDA các công trình tiếp tục liên lạc với nhà thầu để tiến hành hoàn thiện hồ sơ hoàn công, kiểm tra và bàn giao công trình. Báo cáo kết quả về UBND huyện trước quý III năm 2020.

*6. Cử tri bản Thảm Mú xã Pú Xi kiến nghị: Hệ thống điện lưới quốc gia kéo vào bản Thảm Mú, bị đổ 01 cột điện ngay giữa bản Thảm Mú từ tháng 04/2019, nhân dân bản Thảm Mú đã nhiều lần kiến nghị Điện lực Tuần Giáo, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Đề nghị huyện có ý kiến với Điện lực Tuần Giáo sớm khắc phục, tránh gây nguy hiểm cho nhân dân và gia súc.*

**Kết quả thực hiện:**

Ngày 03/5/2020, Điện lực Tuần Giáo đã tiến hành khắc phục, sửa chữa. Hệ thống điện tại bản Thảm Mú đã vận hành an toàn.

*7. Cử tri khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo đề nghị: Nhà nước sớm đầu tư đường điện chiếu sáng trục đường quốc lộ 279 đi qua khối Sơn Thủy.*

*8. Cử tri khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo đề nghị: Nhà nước cấp bóng điện thấp sáng đoạn ngã 3 đường mới của khối, vì đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người.*

**Về 02 ý kiến trên, kết quả thực hiện như sau:**

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND thị trấn kiểm tra, khảo sát. UBND huyện sẽ thực hiện khi bố trí được nguồn kinh phí.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX của UBND huyện ./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Lưu VT. *ly*

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



*Nữ Văn Đức*